

Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2024

Số: /BC-BDT

## BÁO CÁO

### Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-HĐND, ngày 22/8/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV. Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 4759/BC-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh về Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND tỉnh khoá XV và báo cáo của một số sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:

#### I. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Theo Kế hoạch số 164/KH-HĐND, ngày 22/8/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công giám sát kết quả giải quyết 04 kiến nghị của cử tri, bao gồm: 03 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khoá XV thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khoá XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

#### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Ngày 29/8/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3875/UBND-TH để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ngày 22/10/2024, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 4759/BC-UBND về Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND tỉnh khoá XV, gửi Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Kết quả: 04/04 nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời; trong đó: 03/04 kiến nghị (chiếm 75%) đã giải quyết xong và thông tin đến cử tri; 01/04 kiến nghị (chiếm 25%) đang trong quá trình giải quyết. Cụ thể như sau:

##### 1. Các kiến nghị đã giải quyết và thông tin đến cử tri

(1) Kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khoá XV của cử tri huyện Mường Ảng: Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Quyết định số 1178/QĐ-BNN-TN, ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thúc đẩy phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát, Ban nhận thấy: Để cụ thể hoá Quyết định số 1178/QĐ-BNN-TN, ngày 31/3/2022 của Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các

huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, (thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh), trong đó có đề xuất chính sách: (1) Hỗ trợ cải tạo đất tái canh cà phê; (2) Hỗ trợ trồng tái canh cà phê; (3) Hỗ trợ chăm sóc vườn cà phê sau cưa đốn. Dự kiến dự thảo chính sách sẽ được HĐND tỉnh thông qua trong quý IV năm 2024.

(2) 02 Kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khoá XV của cử tri huyện Điện Biên Đông và cử tri huyện Mường Ảng cùng 1 nội dung

- Cử tri huyện Điện Biên Đông kiến nghị: *Hiện nay, những người không hưởng lương từ Ngân sách nhà nước (già làng, trưởng dòng họ, người uy tín) ở các thôn, bản xa trung tâm huyện khi tham gia các lớp, khoá đào tạo, bồi dưỡng lớp đối tượng 4, lớp đảng viên mới, bồi dưỡng các lớp tuyên truyền viên cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức... không có chế độ hỗ trợ, mặt khác đây là các trường hợp ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến, kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC, ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính) về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: xem xét bổ sung các đối tượng này thuộc diện được hưởng chế độ hỗ trợ.*

- Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị: *Điều 2 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên có quy định đối tượng áp dụng hỗ trợ đi học là cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bản... Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng đến học các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị ngoài cán bộ, công chức, viên chức, còn có đối tượng là những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở các bản, tổ dân phố. Những đối tượng này thường sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ và quan tâm trong phát triển đảng viên mới, họ mới thực sự là những người rất khó khăn... Nhưng hiện nay, các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không có quy định để họ được hỗ trợ bất kỳ một khoản kinh phí nào khi đến học tại Trung tâm, dẫn đến tâm lý học viên không muốn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng (học viên là già làng, trưởng dòng họ, người uy tín đi bồi dưỡng lớp đối tượng 4, bồi dưỡng các lớp tuyên truyền viên cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức...), từ đó gây khó khăn trong công tác chiêu sinh mở lớp cũng như khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới hiện nay tại huyện và nhiều khó khăn vướng mắc khác khi mở lớp của Trung tâm Chính trị. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên quan tâm xem xét, nghiên cứu và có quy định, hướng dẫn nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện.*

Qua giám sát, Ban nhận thấy rằng: Tiếp thu kiến nghị của cử tri 2 huyện Điện Biên Đông và Mường Ảng, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2023/TT-BTC, ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính theo hướng bổ sung các đối tượng là già làng, trưởng dòng họ, người uy tín và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc diện được hưởng chế độ hỗ trợ.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với kết quả giải quyết và trả lời của UBND tỉnh về 03 nội dung kiến nghị nêu trên.

## **2. Kiến nghị đang trong quá trình giải quyết**

(1) Kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh khoá XV của cử tri xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng: *Hiện nay, mức lương cơ sở tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng từ ngày 01/7/2024; tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 quy định “Mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động: 149.000đ/người/ngày” là thấp so với mặt bằng chung. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá để đề xuất nâng mức trợ cấp bảo đảm tuân thủ theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.*

Qua giám sát, Ban nhận thấy: UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự kiến dự thảo chính sách sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh. Ban Dân tộc HĐND sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị nêu trên.

Trên đây là Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh; (B/c)
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng CTHĐ, TTDN;
- Lưu VT, BDT.

**TM. BAN DÂN TỘC  
TRƯỞNG BAN**

**Mùa Thanh Sơn**